

## **THÔNG BÁO**

### **Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại buổi họp báo tuần ngày 29/7/2022**

Sáng ngày 29 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã tổ chức Họp báo tuần. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Ban lãnh đạo ấp, các ngành và ý kiến phát biểu của các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Ông Cổ Văn Mười - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo một số công việc trọng tâm như sau:

#### **I. NHIỆM VỤ CHUNG:**

##### **1. Công tác phòng, chống dịch Covid -19:**

Các ban ngành, đoàn thể tiếp tục tập trung nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động, trách nhiệm, trong công tác phòng chống dịch đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đồng thuận, ủng hộ và tham gia thực hiện tiêm vắc - xin mũi 4 (liều nhắc lần 02 cho người từ đủ 18 tuổi) và tiêm vắc - xin mũi 3 (liều nhắc lần 01 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi).

##### **2. Đề nghị Mặt trận tổ quốc – các ban ngành, đoàn thể:**

Tập trung phối hợp tham gia thực hiện đường hoa kiêu mẫu.

Tổ chức thực hiện các mô hình như đã đăng ký.

Đề nghị MTTQ và các ngành đoàn thể thực hiện tốt việc xử lý hồ sơ trên văn phòng điện tử, góp phần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn xã.

Tiếp tục phối hợp tổ chức tuyên truyền nhân dân tập trung phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn, tăng cường duy trì thực hiện chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, hệ thống thủy lợi, cơ quan, công sở, trường học,..., nhất là phải tăng cường chăm sóc, bảo dưỡng các tuyến đường hoa trong điều kiện nắng kéo dài.

Đề nghị tất cả cán bộ công chức đi làm đúng thời gian quy định, đeo băng tên, lên lịch công tác hàng tuần, tuyệt đối phải xử lý văn bản trên Văn phòng điện tử theo đúng quy định và vệ sinh phòng làm việc sạch sẽ ngăn nắp.

#### **II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:**

##### **1. Tài chính - Kế toán:**

Phối hợp với Trưởng ấp rà soát các thông báo thu và lập bộ thu nhân dân đóng góp.

Khẩn trương in thông báo nhân dân đóng góp gửi các ấp.

Phối hợp theo dõi, nhắc nhở các ấp trong việc thu các khoản nợ nhân dân đóng góp, kịp thời nhận và nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Tham mưu đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác hồ sơ đấu thầu quản lý chợ Bình Phú, đồng thời tham mưu phối hợp giải ngân các công trình khi có nguồn vốn phân bổ.

## **2. Địa chính - Nông nghiệp:**

Tham mưu đôn đốc nhắc nhở các cán bộ công chức phụ trách tập trung tổ chức thực hiện các chỉ tiêu Nông thôn mới, theo dõi và báo cáo những chỉ tiêu đạt, chưa đạt, lý do không đạt và ngành nào không báo cáo thì báo cáo Lãnh đạo Ủy ban xem xét đánh giá cán bộ công chức không thực hiện.

Tiếp tục đôn đốc theo dõi công tác tái đàn, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và vật nuôi theo đúng quy định, phải đạt chỉ tiêu

Tham mưu theo dõi tiến độ thu hoạch lúa của nhân dân, đồng thời tuyên truyền người dân sau khi thu hoạch khẩn trương vệ sinh đồng ruộng để xuống giống kịp lịch thời vụ.

## **3. Địa chính - Môi trường:**

Thường xuyên kiểm tra đoạn kênh Ba Trảng, xem hướng khắc phục, tình hình nặng hơn thì xử lý.

Tham mưu đôn đốc theo dõi các ấp quyết liệt thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện việc phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình. Xây dựng kế hoạch kiểm tra cán bộ công chức tại cơ quan và gia đình thực hiện phân loại rác. Vẽ bản đồ thể hiện các điểm tập kết rác thải, đồng thời tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện, báo cáo Ban chỉ đạo – UBND xã theo dõi chỉ đạo

Kiểm tra các bể chứa thuốc bảo vệ thực vật bị hư hỏng, xem xét sửa chữa lại các bể chứa.

Thường xuyên theo dõi việc xe lấy rác, lấy rác các tuyến đường, tránh tình trạng bỏ sót. Đồng thời chủ trì tham mưu xây dựng các nội dung và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 102 của UBND huyện.

Tập trung giải quyết các hồ sơ tồn đọng.

## **4. Trạm Y tế:**

Tiếp tục phối hợp với Ban lãnh đạo ấp rà soát tiêm ngừa mũi 3, phải gửi thơ mời đến những người dân chưa tiêm mũi 3.

Cập nhật danh sách hộ gia đình có người chưa tiêm mũi 3 gửi về UBND xã xem xét vận động hộ ra tiêm.

Phối hợp với các Trường trong việc tiêm ngừa cho học sinh.

Tăng cường công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Tập trung phối hợp Công an cập nhật và làm sạch dữ liệu tiêm ngừa, bên cạnh đó nắm tình hình chỉ số lăng quăng trên địa bàn nhằm làm tốt công tác phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết.

## **5. BHYT**

Có kế hoạch cụ thể vận động cán bộ công chức và viên chức mua BHYT và BHXH cho người thân.

Tỷ lệ bao phủ BHYT và BHXH còn thấp, giao PCT UBND phụ trách khối, cán bộ phụ trách tổng hợp phối hợp Ban lãnh đạo ấp tổ chức họp các đại lý có kế hoạch tập trung vận động hộ dân.

## **6. Giáo dục**

Chuẩn bị tốt trang thiết bị cơ sở vật chất để đón học sinh đến trường.

Đề nghị 02 Trường phối hợp y tế thực hiện tốt việc tiêm ngừa Covid cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo kế hoạch đề ra.

## **7. VHXXH – TDTT :**

Hàng tuần tham mưu, phải có kế hoạch tổ chức, phân công lao động gửi đến TT UBND, chủ trì tham mưu đề xuất tổ chức thực hiện đường hoa kiêu mẫu phải đạt yêu cầu.

Khẩn trương tổ chức phun xịt cỏ, dọn dẹp chỉnh trang khu thể dục thể thao để nhân dân đến rèn luyện sức khỏe.

Nghiêm túc phối hợp Đài truyền thanh xã viết tin bài gửi về Đài truyền thanh huyện về các hoạt động của Đảng ủy - HĐND – UBND và các ngành đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

## **8. Đài truyền thanh**

Tiếp tục thực hiện Công văn số 50 của BCĐ tỉnh về phòng chống dịch, về tiêm ngừa mũi 3. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn xã, nhất là các biến chứng hậu Covid -19 nếu không may mắc phải để người dân cảnh giác, không lơ là.

Phối hợp các ngành viết tin bài gửi về Đài truyền thanh huyện về các hoạt động của Đảng ủy - HĐND – UBND và các ngành đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

## **9. Công an xã:**

Thường xuyên kiểm tra phương tiện đậu đỗ không đúng quy định tại chợ Bình Phú và ngã ba ấp Bình Khánh.

Công tác tuần tra nên quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các điểm nóng về ANTT và YNXH, bên cạnh đó, khi có điện thoại báo tin của người dân thì phải cử tổ công tác xử lý kịp thời, góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương. Tăng cường làm tốt công tác nắm tình hình giải quyết dứt điểm các điểm TNXH, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng về địa bàn.

Chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm... Đồng thời kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng, tài nguyên đất mặt,... quá khổ, quá tải. **Định kỳ thứ**

**Năm hàng tuần** báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng).

Tham mưu, phối hợp MTTQ và các ngành đoàn thể tổ chức tốt ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 19/8.

### **10. Quân sự:**

Phối hợp Công an làm tốt công tác nắm tình hình và tuần tra, kiểm soát bảo vệ địa bàn.

Phối hợp Công an kiểm tra phương tiện đậu đỗ tại các điểm chợ Bình Phú và Bình Khánh.

Hoàn chỉnh danh sách xét tuyển gửi về huyện.

Tiếp tục lập danh sách huấn luyện theo kế hoạch.

Xử lý trường hợp chống lệnh, lập hồ sơ giải quyết xử lý theo quy định.

### **11. Văn phòng Ủy ban**

Phối hợp các ngành, tổng hợp theo dõi báo cáo các chỉ tiêu và chuyên đề thi đua.

Thường xuyên theo dõi nhắc nhở cán bộ công chức làm việc đúng giờ giấc, mang thẻ, lên lịch công tác và xử lý văn bản trên hệ thống văn bản điều hành.

### **12. Ban lãnh đạo các ấp**

Tiếp tục tập trung quyết liệt hơn nữa thực hiện công tác tuyên truyền phân loại và xử lý rác thải tại nguồn dứt điểm trong tuần sau và tuyên truyền vết trong tuần tới. (Phải xây dựng lịch tuyên truyền gửi về UBND xã).

Ban lãnh đạo khẩn trương cấp phát thông báo thu các khoản nhân dân đóng góp đến người dân tình hình thu các khoản nợ và nhân dân đóng góp..

Xây dựng lịch công tác của các ấp gửi về Văn phòng Đảng ủy.

Tập trung duy trì trông chăm sóc chỉnh trang đường hoa trên địa bàn đảm bảo đạt yêu cầu đề ra.

Giám sát các máy gặt đập liên hợp khi chạy trên lộ phải đảm bảo có người theo vệ sinh khi máy liên hợp chạy qua.

### **13. Công tác khác**

Tiếp tục tuyên truyền cán bộ công chức và người dân quét mã QR khi đến giao dịch hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân trong công tác phòng chống dịch Covid - 19.

Tiếp tục giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông cho người dân, nhanh gọn, tuyệt đối không để dồn ứ, tồn đọng, trễ hạn hồ sơ. Phải có thái độ hòa nhã, lịch sự khi giải quyết hồ sơ cho người dân.

Yêu cầu cán bộ công chức, các ngành, Ban lãnh đạo ấp kiểm tra việc thực hiện các nội dung chỉ đạo để phục vụ cho báo cáo trong cuộc họp báo tiếp theo.

Trên đây là Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại buổi họp báo tuần ngày 29/7/2022 thông báo đến các ngành để tổ chức thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- TT.ĐU, HĐND xã;
- CT, PCT.UBND XÃ;
- Các ngành xã;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Đức**